



สรุปข่าวรสก

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ

วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลิตเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรีกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(๑) กระทู้ถาม

๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา

๑.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การผันน้ำและการระบายน้ำ โดย นายองอาจ วงษ์ประยูร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สอบถามถึงการแก้ปัญหาภัยแล้งในภาคกลางกระทบกับการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตของประชาชนครอบคลุมกว่า ๑๐ จังหวัดในภาคกลาง นโยบายในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำกินน้ำใช้ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ตลอดจนมาตรการการช่วยเหลือและฟื้นฟู เยียวยาเกษตรกรในภาคกลาง เนื่องจากไม่มีน้ำใช้ในการเกษตร ทำให้ประกอบอาชีพไม่ได้ เป็นหนี้สินเพิ่ม เนื่องจากไม่มีรายได้ เพราะไม่มีน้ำเพียงพอในการทำเกษตร และการบริหารจัดการชลประทานน้ำ ในจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซากในการบริหารจัดการน้ำในจังหวัด ที่ต้องประสบปัญหาทุกปี เมื่อช่วงน้ำมาก ชลประทานปล่อยน้ำมาก จนทำให้ท่วมที่นา และเมื่อน้ำน้อย เกษตรกรก็ประสบปัญหาภัยแล้ง

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตอบกระทู้ถามแทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าการจัดการน้ำที่มีผลกระทบต่อ ภาคกลาง ๒๒ จังหวัดนั้น น้ำที่ใช้เริ่มตั้งแต่จังหวัดตากถึงจังหวัดสมุทรปราการใช้จากเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนภูมิพล เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสัก รวมเป็นน้ำมากกว่า ๒๐,๐๐๐ ล้านคิว แต่ปัจจุบันน้ำเหลือ ๗๗๘ ล้านคิว ซึ่งมีจำนวนน้อยแทบจะไม่เพียงพอกับการอุปโภคบริโภค ส่วนการจัดการด้านชลประทานนั้น จัดสรรการปล่อยน้ำจากเขื่อนได้วันละ ๒๒ ล้านคิว ผ่านจังหวัดตาก กำแพงเพชร และนครสวรรค์ มายังเขื่อนเจ้าพระยา ที่จังหวัดชัยนาท ปริมาณน้ำเพียง ๒๒ ล้านคิว แต่พื้นที่ทั้ง ๔ จังหวัด ต้องใช้น้ำในการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร จึงทำให้มีปัญหาไม่เพียงพอตามความต้องการ เพราะมีการใช้น้ำเป็นจำนวนมาก และกว่าจะถึงจังหวัดสระบุรี น้ำถูกใช้เป็นจำนวนมาก จึงทำให้จังหวัดสระบุรีมีปริมาณน้ำจากการบริหารจัดการ ผ่านระบบชลประทานในจำนวนที่น้อย ประกอบกับปีนี้ก็มีปริมาณน้ำฝนน้อย และจะมีปริมาณน้ำ จากมรสุมต้นเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม จึงคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจะมีเต็มเขื่อนมากขึ้น ในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม ซึ่งสามารถทำนาได้ ๒ ครั้ง โดยจังหวัดสระบุรีต้องการน้ำ จะบริหารจัดการ

โดยให้ชลประทานสูบน้ำไปให้ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำในการเกษตร ทั้งนี้แนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับจังหวัดที่ขาดแคลนน้ำคือ จะใช้การสูบน้ำเพื่อส่งไปให้พื้นที่เกษตรกรรม ส่วนประเด็นการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากภัยแล้งนั้น ต้องให้เกษตรกรแจ้งกับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน และส่งเรื่องไปยังนายอำเภอ ส่งต่อไปยังจังหวัด ซึ่งจะมีคณะกรรมการประกาศภัยแล้ง เพื่อรับความช่วยเหลือ สำหรับข้าว จะได้รับการชดเชย ไร่ละ ๑,๑๑๓ บาท หากมีการประกันราคาไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จะได้รับการชดเชยไร่ละ ๑,๒๖๐ บาท พี่ไร้ได้รับการชดเชย ไร่ละ ๑,๖๘๐ บาท เนื่องจากจังหวัดสระบุรีไม่มีการประกาศภัยแล้ง จึงไม่ได้มีการจ่ายเงินชดเชยดังเช่นจังหวัดอื่น ๆ สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวให้กับจังหวัดสระบุรีเพื่อจะได้มีน้ำใช้ตลอดปี คือการสร้างประตูน้ำในปี ๒๕๖๔ ในอำเภอบ้านนา แก่งคอย ประตูน้ำศรีสาวภาค พระศรีสินทร์ ได้ดำเนินการไปแล้ว และที่อำเภอหนองแคจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ การสร้างประตูเพื่อจะได้เก็บกักน้ำให้กับจังหวัดสระบุรี หากน้ำแล้งประชาชนต้องปรับตัวไปประกอบอาชีพปศุสัตว์แทน โดยการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกร

๑.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง กรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งมาจากการที่ทหารอียิปต์นำเชื้อเข้ามาแพร่ในประเทศ โดย นายเรวัต วิศรุตเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

สืบเนื่องจากที่มีทหารอียิปต์ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งไม่ได้มีการกักกันใด ๆ ในประเทศเข้ามาพำนักในประเทศไทย โดยได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง และได้มีการไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าในจังหวัดระยอง รวมถึงกรณีที่มีลูกสาวเอกอัครราชทูตชูดานติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้เข้ากักกันตัวในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แต่ไม่มีข้อแสดงที่บ่งชี้ว่าได้ปฏิบัติตาม State Quarantine จริงหรือไม่ จากเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นความหละหลวมของการปฏิบัติงานของ ศบค. โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประชาชนในประเทศได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามที่ ศบค. แนะนำมาโดยตลอด แต่การที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ถือว่าเป็นการบริหารงานที่ผิดพลาดของ ศบค. นอกจากนั้น พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ มิได้มีไว้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา แต่เป็นเพียงการใช้ป้องกันการก่อการจลาจลของนิสิตนักศึกษาเท่านั้น รัฐบาลจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้อย่างไร พร้อมขอสอบถามไปยังรัฐบาลว่าทหารรายดังกล่าว ไม่ผ่านการ State Quarantine ได้อย่างไร เพราะทุกคนต้องมีการ State Quarantine ทุกคน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า State Quarantine มีความผิดพลาด ทั้งนี้ รัฐบาลจะป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยจะทบทวนหรือยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างไร พร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเข้มงวดและความน่าเชื่อถือของมาตรการ State Quarantine ด้วย

นายสาริต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบกระทู้ถาม
แทนนายกรัฐมนตรี ความคืบหน้าการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่งตนได้ลงพื้นที่ในจังหวัดระยอง และได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อเชิงรุกจากบุคคลที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมด โดยผลการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ศบค. จะแถลงผลต่อประชาชนให้ทราบอีกครั้ง พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนรับฟังข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขเพียงเท่านั้น เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากข่าวลวง (Fake news) ทั้งนี้ กลุ่มทหารอียิปต์เป็นกลุ่มที่เรียกว่าผู้ควบคุมอากาศยานและเจ้าหน้าที่อากาศยาน หรือนักบินกับลูกเรือ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจ และสามารถเข้าพักในพื้นที่ที่จัดให้ เช่น สุวรรณภูมิจัดโรงแรมโนโวเทลให้พัก แต่กรณีลงสนามบินอุตะเภามีการจ้างเอกชนซึ่งจากสถานทูตพาไปโรงแรมที่เข้าพัก จึงเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้คือข้อเท็จจริงที่ปรากฏ แต่จะต้องมีการ

ถอดบทเรียนเกี่ยวกับการประสานงานหน่วยงานว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นและขอชื่นชมประชาชนชาวไทยที่ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามที่ ศบค. แนะนำมาโดยตลอด จนทำให้เกิดการยอมรับจากหลายประเทศ ซึ่งการผิดพลาดในครั้งนี้ รัฐบาลขออน้อมรับทุกคำแนะนำ เพื่อนำไปแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป พร้อมขอโทษประชาชนในประเทศ สุดท้ายนี้ขอให้ประชาชนชาวไทยไม่ยอมแพ้ และขอให้ร่วมมือกันสู้กับโรคโควิด-๑๙ นี้ให้สำเร็จไปด้วยกัน ส่วนประเด็นการเข้าประเทศของทหารอียิปต์นี้ ขอชี้แจงว่า การเข้าประเทศของทหารอียิปต์นี้ ไม่ได้เข้าประเทศโดยผ่านการคัดกรองตามมาตรการ ขอชี้แจงว่าทหารกลุ่มดังกล่าวอยู่ใน ๑๑ กลุ่มยกเว้น ไม่ต้องผ่าน State Quarantine เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เข้าพักเพียง ๒ - ๓ วัน ตามข้อกำหนดของกลุ่มบุคคลพิเศษ และได้ละเมิดการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทางรัฐบาลจึงต้องประสานไปยังสถานทูตอียิปต์ เพื่อให้ดำเนินการกับทหารอียิปต์กลุ่มนี้ จนกระทั่งได้รับการยินยอมให้ตรวจคัดกรองกระทั่งพบว่า มีผู้ติดเชื้อจำนวน ๑ ราย และล่าสุดสถานทูตอียิปต์ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลขอยอมรับว่าเกิดจากความหละหลวมของกฎบางประการ ส่วนประเด็นที่ขอให้นายกรัฐมนตรีออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนคนไทย มากกว่าการขอโทษและการทบทวนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ไม่สามารถตอบแทนได้

๑.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่องผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในจังหวัดระยอง โดย นายขวัญฤติศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามถาม นายกรัฐมนตรี

สถานการณ์โควิด-๑๙ ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก รัฐบาลเน้นย้ำตลอดเวลาว่าประชาชนอย่าการ์ดตก แต่รัฐบาลที่ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่กลับให้กลุ่มคนบางกลุ่มปฏิเสธการ State Quarantine จนทำให้เกิดการติดเชื้อในจังหวัดระยอง ซึ่งเกิดจากการที่รัฐบาลหละหลวมปล่อยให้บุคคลกลุ่มสิทธิพิเศษละเมิดกฎ กติกา จนทำให้เกิดการระบาดของโรคนี้อีกครั้ง แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลผิดพลาดในการบริหารสถานการณ์ พร้อมสอบถามถึงการแสดงความรับผิดชอบและแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการติดตามกลุ่มบุคคลพิเศษนี้

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี ว่าทุกคนต้อง State Quarantine ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ แต่จะมีข้อยกเว้นในบางกลุ่ม เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ ซึ่งการยกเว้นให้กับ ๑๑ กลุ่ม เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ เมื่อเครื่องบินบินผ่าน่านฟ้า เป็นอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศเป็นผู้อนุญาตกรณีทูตและนักบิน เป็น ๑ ใน ๑๑ กลุ่มที่ได้รับการยกเว้น ซึ่งไม่ต้อง State Quarantine แต่ต้องผ่านการคัดกรองและต้องมีกรมธรรม์ประกันที่คุ้มครองการติดเชื้อโควิด ส่วนกลุ่มครอบครัวคณะทูตเมื่อผ่านการคัดกรองแล้วต้องพำนักที่สถานทูต แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เรียกทุกหน่วยงานมาสอบถามและหาแนวทางการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาผู้เสียหายในจังหวัดระยองอย่างไร พร้อมขอยืนยันว่ารัฐบาลจะทำทุกทางให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและกลับมาใช้ชีวิตปกติตามเดิม และต้องเยียวยาเศรษฐกิจให้กลับมาดีขึ้น สาธารณสุขจะลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจโรคเชิงรุก เป็นเวลา ๑๔ วัน เพื่อตรวจหาเชื้อโรค และใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสให้ต่างชาติเห็นว่าเราสามารถบริหารจัดการสถานการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี มีระบบการแพทย์ที่ดีสืบสวนและสอบสวนโรคจนสามารถควบคุมโรคระบาดนี้ได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในจังหวัด ส่วนการเยียวยาภาคเศรษฐกิจ

จะหารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อให้หามาตรการเยียวยาต่อไป และขอยืนยันว่าทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบธุรกิจ เกษตรกร ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาชีพต่าง ๆ เป็นอย่างมาก

๑.๑.๔ กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการน้ำ และการช่วยเหลือเยียวยาชาวนา โดย นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

ตามที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ในจังหวัดอ่างทองว่าจะมีการชุมนุมเพื่อสอบถามไปยังรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งได้เข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกตั้งแต่เมื่อปลายเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา และขณะนี้ล่วงเลยมาจนกระทั่งถึงกลางเดือนกรกฎาคมแล้ว แต่พบว่าคลองชลประทานในจังหวัดอ่างทอง ยังมีน้ำไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูก จึงอยากเรียกร้องขอให้รัฐบาลบริหารจัดการน้ำให้เท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ นอกจากนี้ ได้ทราบมาว่าน้ำต้นทุนจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีอยู่จำนวนจำกัด เพราะปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ที่ผ่านมามีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย ซึ่งการที่เกิดภาวะขาดน้ำสะสมต่อเนื่องกันมาหลายปี จากเหตุผลที่กล่าวมานั้นประชาชนสามารถเข้าใจได้ แต่อยากขอให้รัฐบาลบริหารจัดการน้ำในทุกจังหวัดอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมขอให้รัฐบาลช่วยหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำและมาตรการเยียวยาให้แก่เกษตรกร มากกว่าการแจกเงินเยียวยา ๕,๐๐๐ บาทเท่านั้น อาทิ นโยบายพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกร เป็นต้น พร้อมขอให้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การชดเชยค่าตอบแทนให้แก่เกษตรกร เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น และได้เสนอแนะให้รัฐบาลประกาศให้พื้นที่จังหวัดอ่างทองเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถอนุมัติเงินชดเชยเยียวยาให้แก่เกษตรกร พร้อมขอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเกษตรกรให้น้อยลง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ธกส. มีรายได้มาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ ทำให้ ธกส. มีรายได้มีค่อนข้างสูง จึงอยากขอให้กระทรวงการคลังหารือร่วมกับ ธกส. เพื่อหาทางออกในเรื่องนี้โดยเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลได้ออกมาตรการการพักชำระหนี้ในส่วนของเงินต้นแล้ว ขอให้พักการคิดดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรด้วย เพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสฟื้นตัวอีกครั้ง

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบกระทู้ถามแทนนายกรัฐมนตรี ว่ากระทรวงการคลังทำหน้าที่สนับสนุนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อเกษตรกรปลูกข้าวภายใน ๑๕ วัน สามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จะเข้าโครงการประกันภัยข้าวนาปี ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลอัตราเบี้ยประกันที่เหมาะสมให้เท่ากันในทุกพื้นที่การผลิต และรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนเบี้ยประกันภัยนี้ ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนเข้าเป็นผู้ประกันภัยได้เช่นกัน และหากมีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ กระทรวงการคลังจะช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรได้ และได้รับสินไหมทดแทนจำนวน ไร่ละ ๑,๒๖๐ บาท ซึ่งหากพื้นที่ใดไม่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแต่มีปัญหา สามารถแจ้งประเมินความเสียหายเป็นรายได้ ซึ่งหากเข้าหลักเกณฑ์จะได้รับเงินสินไหมทดแทนเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์โควิด-๑๙ รัฐบาลได้มีการช่วยเหลือเกษตรกร โดยได้มีการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกร ๒ ปี ไปถึงปี ๒๕๖๕ และปรับลดดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระเป็นเวลา ๑ ปี ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตลอดจนขยายต่อไปให้ถึงปี ๒๕๖๕ รวมถึงการออกสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตรสำหรับเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ และยังคงดำเนินการอยู่ โดยเสนอสินเชื่อในอัตราพิเศษ ไม่เสียดอกเบี้ยใน ๒ ปีแรก อีกโครงการหนึ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ คือ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ

หรือภัยพิบัติตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีทุนนอกระบบ โดยผู้ได้รายละเอียด ๕๐,๐๐๐ บาท ผ่อนชำระภายใน ๓ ปี ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ๖ เดือนแรก นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) พยายามให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างดีที่สุด แต่ต้องคำนึงถึงความมั่นคงของธนาคารไปพร้อม ๆ กัน หากธนาคารขาดความมั่นคงจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้ ส่วนการปรับลดดอกเบี้ยของ ธกส. ได้มีการปรับลดลงมาเป็นลำดับตั้งแต่ช่วงปลายปี ๒๕๖๒ ปรับไปแล้ว ๔ ครั้ง ดอกเบี้ยสะท้อนถึงสถานะทางการเงินของธนาคารเพื่อให้สามารถปฏิบัติพันธกิจได้ โดยขอยืนยันว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนั้น สามารถปรับได้ แต่ต้องมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นให้ได้มากที่สุด โดยไม่กระทบต่อสถานะความมั่นคงของธนาคาร และการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรก็สามารถทำได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับกรณี การบรรเทาและผ่อนคลายภาระให้กับเกษตรกร จะต้องพิจารณาตามรูปแบบ ส่วนมากจะใช้เป็นการขยายเวลาการชำระหนี้ ต้นเงินและลดดอกเบี้ย โดย ธกส. จะเป็นผู้รับภาระเอง นอกจากนี้ กรณีที่เกษตรกรประสบภัยพิบัติรุนแรง ธกส. จะเสนอให้รัฐบาลช่วยรับภาระในการพักชำระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรบางส่วน

๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป

๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความชบเซาของการค้าอัญมณี โดย พันตำรวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓)

อัญมณีและเครื่องประดับนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย ที่มีมูลค่าการส่งออกและได้รับความนิยมภายในประเทศ เป็นแหล่งการจ้างงาน การสร้างมูลค่า เนื่องจากการยกระดับความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจ มีการผลิตสินค้าและบริการเกี่ยวเนื่องเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในด้านการเจียระไนพลอย รวมถึงการเป็นผู้นำในการเผาพลอยเพื่อเพิ่มมูลค่ามาตั้งแต่อดีต นับว่าเป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขันที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปเป็นศูนย์กลางอัญมณีของโลก โดยจังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางการซื้อขายอัญมณีแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและก่อให้เกิดการจ้างงาน สามารถทำรายได้ให้จังหวัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันพบว่าการค้าอัญมณีของจังหวัดจันทบุรีชบเซาลงทำให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จึงสอบถามถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาค่าความชบเซาของการค้าอัญมณีในจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนนโยบายและมาตรการในการกระตุ้นการซื้อขาย อัญมณี

นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบกระทู้ถามว่า กระทรวงพาณิชย์ทราบเป็นอย่างดีว่า อัญมณีเป็นสินค้าที่สร้างรายได้เป็นอันดับ ๒ ของประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เฝ้าติดตามปัญหานี้มาอย่างใกล้ชิดโดยตลอด ซึ่งเมื่อปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา การค้าพลอยได้มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งภายนอกประเทศก็ตาม แต่เมื่อต้องประสบปัญหาโควิด-๑๙ ทำให้การค้าในตลาดพลอยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เพราะการเดินทางเข้าออกประเทศถูกสกัดกั้นลง ทำให้ศูนย์กลางการค้าพลอยหยุดชะงัก และมีการชะลอคำสั่งซื้อต่าง ๆ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าไปดำเนินการ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือโดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑. มาตรการทางภาษี

- ลดภาษีมูลค่าเพิ่มพลอยก้อนและโลหะมีค่า
- ยกเว้นภาษีเงินได้แก่ชาวต่างชาติที่นำพลอยก้อนเข้ามาขาย
- ยกเว้นภาษีนำเข้า สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ และหักรายจ่ายได้ ๒ เท่า

สำหรับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานช่างฝีมือ ๓ รอบบัญชี

๒. มาตรการอื่น ๆ

- สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair
- ขยายช่องทางการขายทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่

ผู้ซื้อผ่านใบรับรองของ GIT

๓. มาตรการรองรับวิกฤติโควิด-๑๙

ระยะสั้น - โครงการช่วยเหลือฝ่าวิกฤติโควิด-๑๙ ภายใต้โครงการสินเชื่อซอฟท์โลน และโครงการสินเชื่อ เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน กระทรวงแรงงาน

ระยะยาว - การนำอัญมณีเป็นหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อขอสินเชื่อจากธนาคาร โดย สวอ. เป็นหน่วยกลางหาแนวทางกำหนดราคากลาง

นอกจากนี้ ได้มีมาตรการการช่วยเหลือของกระทรวงพาณิชย์ต่อผู้ประกอบการอัญมณี อาทิ การลดค่าบริการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่า การจัดให้มีการศึกษาทางไกลและสัมมนาออนไลน์ พัฒนา Carat โมบายแอปพลิเคชัน รวมถึงมีโครงการซื้อด้วยความมั่นใจทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยเทร็ดดอทคอม และออกสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยใช้อัญมณีเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เพื่อนำไปขยายธุรกิจต่อไป อย่างไรก็ตาม สำหรับในปี ๒๕๖๓ กระทรวงพาณิชย์จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอัญมณี เช่น งานมหกรรมสินค้า สนับสนุนผู้ประกอบการในการซื้อด้วยความมั่นใจ อาทิ งานเทศกาลนานาชาติในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ และ พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี และบริการห้องสมุดออนไลน์ โหลดอ่านหนังสือฟรี ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการคืนสมณเพศให้แก่พระเถระ ๗ รูป โดย นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญ ประจำปีครั้งที่หนึ่ง เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

ด้วยเหตุจากศูนย์แถลงข่าวมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ออกมาให้ข่าวในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เกี่ยวกับการพ้นจากความเป็นพระภิกษุ กรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาจากกรณีที่มีพระภิกษุถูกจับกุม และเป็นข้อถกเถียงกันในหมู่ชาวพุทธเกี่ยวกับพระภิกษุที่ถูกจับกุม และเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศ โดยที่พระภิกษุรูปนั้นไม่ได้เปล่งวาจาจะถือว่าพ้นจากความเป็นพระภิกษุหรือไม่ และกรณีพระภิกษุรูปนั้นได้รับการประกันตัวออกมาหรือพ้นโทษมาแล้ว จะกลับมาห่มจีวรโดยไม่ได้อุปสมบทใหม่ได้หรือไม่ ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความสับสนแก่ชาวพุทธ และมีผู้แสดงทัศนคติต่อเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดยเผยแพร่ข่าวออกไปผ่านสื่อในหลายช่องทาง นำมาซึ่งความเสื่อมเสียกระทบต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์และสังคม โดยข้อความรายละเอียดการแถลงข่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ๗ รูป ประกอบด้วย พระพรหมติลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะ

ภาคที่ ๔ - ๗ พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาคที่ ๑๐ และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๔ รูป อาทิ พระเมธีสุทธิกร และพระวิจิตรธรรมาภรณ์ เป็นต้น ซึ่งพระเถระชั้นผู้ใหญ่ บางรูป ศาลได้ตัดสินแล้วว่าไม่มีความผิดทุจริตใด ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในความยุติธรรมต่อ พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกชนต่อไป จึงขอสอบถามถึงการให้ความยุติธรรมในการคืน สมณเพศให้แก่พระเถระ ๗ รูป ซึ่งจากกรณีดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนการเยียวยาจิตใจของพุทธศาสนิกชน

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบกระทู้ถามว่า การคืนสมณเพศให้แก่พระ ๗ รูป ตามพระราชบัญญัติสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงฆ์ ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๓๕ การพ้นจากความเป็นพระภิกษุ เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หมวด ๔ นิคหกรรม แห่งการสละสมณเพศ ตามมาตรา ๒๙ พระสงฆ์รูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระทำความผิดทางอาญา เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยตัวชั่วคราว และเจ้าอาวาสแห่งวัดที่พระภิกษุ นั้นสังกัดไม่รับมอบตัวไว้ควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุม หรือพระภิกษุนั้นมิได้สังกัดในวัดใดวัดหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจจับดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้น สละสมณเพศเสียได้ และมาตรา ๓๐ เมื่อจะต้องจำคุก กักขัง หรือขัง พระภิกษุรูปใดตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล มีอำนาจดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้ และให้รายงานให้ศาลทราบถึงการสละสมณเพศ นั้นได้ และมหาเถรสมาคมได้มีมติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ มติที่ ๑๓๘/๒๕๖๓ เรื่องการพ้นจากความเป็นพระภิกษุ กรณีต้องหาว่ากระทำความผิดทางอาญา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสงฆ์มาตรา ๒๘ ๒๙ และ ๓๐ ซึ่งพระภิกษุรูปใดต้องคำสั่งศาลจนถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ต้องสึกภายใน ๓ วัน นับแต่วันคดีถึงที่สุด และสามารถสละสมณเพศได้ กรณีจำเลยยอมสึกถอดจีวรเพราะถูกจับต้องหาว่ากระทำความผิดทางอาญา และไม่ได้ประกันตัวต่อมาได้รับประกันตัว กลับมาแต่งกายเป็นพระภิกษุอีก โดยมีได้อุปสมบทใหม่ จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๐๘ ฐานแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นพระภิกษุ สามเณรโดยมิชอบ เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นนั้น หากสละสมณเพศแล้ว สามารถกลับมาอุปสมบทได้หรือไม่นั้น หากศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก และรับโทษตามคำพิพากษา เมื่อพ้นโทษออกมาสามารถกลับมาอุปสมบทได้ หรือเมื่อพ้นความเป็นอาญาสามารถกลับมาอุปสมบทได้เช่นกัน ซึ่งต้องให้พระอุปัชฌาย์เป็นผู้ตัดสินใจ และต้องเป็นไปตามระเบียบ ขณะนี้ได้มีการศึกษาว่าจะมีเงื่อนไข สำหรับพระภิกษุอยู่ระหว่างดำเนินคดีโดยไม่ต้องถอดจีวร และไม่ต้องสละสมณเพศ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การเตรียมรับมือโรคโควิด-19 ระบาดรอบสอง โดย พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

- นายกรัฐมนตรี ตติการกิจ

๑.๒.๔ กระทู้ถาม เรื่อง เปิดเผยข้อมูลในกระบวนการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ในระดับชั้นอุดมศึกษา โดย พันตำรวจตรี ชวลิต เลหาอุดมพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตติการกิจ

๑.๒.๕ กระทู้ถาม เรื่อง การขอปรับระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ระดับ M๑ ของโรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดย นายโกศล ปัทมะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เนื่องด้วยโรงพยาบาลบัวใหญ่ในขณะนี้ เป็นโรงพยาบาลระดับชุมชนแม่ข่าย M ๒ ซึ่งโรงพยาบาลบัวใหญ่ได้มีโรงพยาบาลลูกข่าย จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลประทาย โรงพยาบาลสีดา โรงพยาบาลบัวลาย โรงพยาบาลแก้งสนามนาง และโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม รับผิดชอบประชากรทั้งสิ้น ๒๖๕,๓๗๕ คน มีจำนวนเตียง ๑๕๘ เตียง ซึ่งจะเปิดให้ใช้บริการในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อีกจำนวน ๑๙๔ เตียง รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๐๒ เตียง มีแพทย์เฉพาะทางจัดบริการได้ครบทั้ง ๖ สาขาหลัก ได้แก่ สาขาสตรีกรรม สาขาศัลยกรรม สาขาอายุรกรรม สาขากุมารเวช สาขาศัลยกรรมกระดูก และสาขาวิสัญญีแพทย์ และมีสาขารองบางสาขาที่จำเป็น มีแพทย์เฉพาะทางรวม ๑๕ คน ทันตแพทย์ ๖ คน และพยาบาล ๑๔๑ คน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลบัวใหญ่ ได้มีความประสงค์ขอปรับระดับจากโรงพยาบาลระดับชุมชนแม่ข่าย M ๒ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ระดับ M ๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการผู้ป่วยทั้ง ๖ อำเภอได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อประชาชนจะได้รับความสะดวกและด้านสาธารณสุขและสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลบัวใหญ่และโรงพยาบาลลูกข่ายทั้ง ๕ แห่งไม่ต้องเดินทางไกลไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า ส่งผลให้ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก จึงขอสอบถามถึงความคืบหน้าการดำเนินการในการขอปรับระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ระดับ M ๑ ของโรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการขอปรับระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ระดับ M ๑ ของโรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบกระทู้ถามว่า ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ได้ติดตามเรื่องดังกล่าวตลอดจนได้พิจารณาศึกษาข้อมูลการยกระดับของโรงพยาบาลดังกล่าวเพื่อให้สามารถรองรับการบริการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีการแบ่งเกณฑ์ของโรงพยาบาลเป็นระดับต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุมและเพียงพอ ทั้งนี้ การกำหนดเกณฑ์ขนาดของโรงพยาบาลที่กระทรวงได้ทำการประเมินนั้น กระทรวงได้กระจายอำนาจไปยังเขตสาธารณสุขที่ ๙ ในการดูแล ซึ่งโรงพยาบาลบัวใหญ่ทางเขตได้ดำเนินการยื่นคำขอแล้ว และได้มีการตรวจประเมินเกณฑ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอโรงพยาบาลบัวใหญ่ และได้ถูกประเมินตามเกณฑ์ทั้งหมด ๑๘ ข้อ แต่ยังคงมีบางข้อที่ยังต้องไปประเมินผลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว มีเพียงบางข้อเท่านั้นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในเชิงลึก ซึ่งคาดว่าจะไม่น่าเกินปี ๒๕๖๕ จะสามารถยกระดับเป็น M ๑ ได้

๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ

๑.๓.๑ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาโรงไฟฟ้า ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดย นายบุญลือ ประเสริฐโสภาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๑.๓.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสล่าช้า โดย นายนิติพล ผิวเหมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- ผู้ตั้งกระทู้ถาม ขอถอนกระทู้

๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การติดตั้งกระแสไฟฟ้าสู่ชุมชนหมู่บ้านผาแดงและบ้านป่าเมี่ยง อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดย นายนิติพล ผิวเหมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- เลื่อนการตอบกระทู้ไปวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑.๔ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการกำหนดราคาขายปาล์มทะลายและน้ำมันปาล์ม โดย นายประเสริฐพงษ์ ศรนวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

- เลื่อนการตอบกระทู้ออกไปก่อน

๑.๕ กระทู้ถาม เรื่อง ขุดลอกพื้นพูนองแต่เพื่อกักเก็บน้ำทำน้ำประปาหมู่บ้านบ้านขาม หมู่ที่ ๓ และบ้านขามพัฒนา หมู่ที่ ๙ ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดย นางอนุรัักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๔ พรรคเพื่อไทย ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๑.๖ กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางและมาตรการการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๗ พรรคพลังประชารัฐ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระที่ ๒ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อย่างเป็นระบบ ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีก ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพื่อจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาให้แล้วเสร็จ

ที่ประชุมอนุมัติ

(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๒.๑ รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน ๒ เรื่อง

โดยที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แจ้งว่า ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ เป็นพิเศษ เมื่อจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๒ เป็นพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

(๑) รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

(๒) รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒)

๒.๒ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) (ส่วนที่ ๑ – ๒)

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) (ส่วนที่ ๓ – ๔)

รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้เสนอรายงานฯ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ เป็นปีแห่งการปรับตัวและสร้างสรรค์ มีหลายเรื่องที่ไทยพีบีเอส ทำได้อย่างโดดเด่น เช่น การรุกเข้าสู่สื่อแบบ Multi-platform และรูปแบบของการนำเสนอ เนื้อหาข้ามสื่อ (Transmedia storytelling) ทำให้วาระซับซ้อนหลายเรื่องที่ไทยพีบีเอส จับมือกับเครือข่ายได้ขยายสู่ช่องทางและกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางขึ้น เพิ่มโอกาสรับรู้ และการมีส่วนร่วมจากสังคมได้มากขึ้น ดังกรณี การเสนอให้ยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ไทยพีบีเอสเกาะติด นำเสนออย่างครอบคลุม สะท้อนให้เห็นผลกระทบที่หลากหลาย นำเสียงของทุกฝ่ายขึ้นบนพื้นที่เจรจา และมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีบริโภคของสังคมไปพร้อมกัน เช่นเดียวกับประเด็นและวาระทางสังคมอื่น ๆ อีกหลายเรื่องที่ไทยพีบีเอสทำงานในรูปแบบ และหลักการเดียวกันนี้ ไม่ว่าจะเป็นวาระเลือกตั้ง ประเด็นฝุ่น PM ๒.๕ ภัยพิบัติ การจัดการขยะ ทูจริตอาหาร โรงเรียน ปัญหาหนี้สิน ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำทางนโยบาย เป็นต้น อันเป็นการยืนยันภารกิจของไทยพีบีเอสที่มีได้ทำแค่การผลิตข่าว และรายการ แต่มุ่งใช้จุดแข็งด้านการสื่อสารร่วมสร้างทางออกให้แก่สังคมบนฐานของการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสยังได้สร้างการจดจำ ในฐานะสื่อสร้างการเรียนรู้ของสังคม ผ่านการผลิตงานสารคดีฝีมือคนไทยที่มีทั้งสาระและคุณภาพการผลิต รวมถึงละครที่มีเป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจและคุณค่าทางสังคม เช่น ละครปลายจวัก ซึ่งปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ได้สร้างกระแสเชิงบวกทางสังคมอย่างมากและสร้างความภาคภูมิใจของคนไทย ผ่านวัฒนธรรมอาหาร ไทยพีบีเอสได้มีการปรับตัวหลายด้านตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้สามารถก้าวข้ามภาวะการพลิกผันของสื่อ เช่น การผลิตงานให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้สื่อที่มีลักษณะแยกย่อย การสร้างความร่วมมือกับภาคีหุ้นส่วน การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย การปรับระบบงานสนับสนุนและฐานข้อมูล การเพิ่มกลไกเพื่อสร้างความมั่นใจในธรรมาภิบาล การนำร่องจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เนื้อหา ๔ ด้านสำคัญ เพื่อให้ไทยพีบีเอสสนองตอบความต้องการของสาธารณะมากขึ้นไปอีก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ศูนย์สื่อสารสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว และศูนย์ Thai PBS World การเตรียมพร้อมและปรับตัวที่ทำมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ทำให้ไทยพีบีเอสสามารถเคลื่อนงานได้อย่างรวดเร็ว และเป็นสถาบันสื่อแถวหน้าที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือจากประชาชนวงกว้าง เมื่อประเทศไทยเผชิญกับวิกฤติใหญ่ ๆ นับตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา โดยเฉพาะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในทุกมิติ ไทยพีบีเอสได้ปรับผังรายการเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์และมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุมทั้งสถานการณ์ ความรู้ความเข้าใจเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาตรการทางสาธารณสุขที่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ การนำเสนอทิศทางเพื่อรื้อฟื้นประเทศพ้นจากวิกฤติระยะยาวนี้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ที่กระทบคนส่วนใหญ่ของประเทศและกลุ่มคนเปราะบาง รวมถึงการประคับประคองคนในสังคมให้พร้อมเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่หลังสถานการณ์โควิด-๑๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเป็นอีกปีหนึ่งที่ไทยพีบีเอสมุ่งมั่น มุ่งเท ทำหน้าที่ของสื่อสาธารณะอย่างไม่มีวันถอย เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนตามพันธกิจของสื่อสาธารณะ และเพื่อร่วมกันนำพาประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤติต่าง ๆ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ในการสนับสนุนเป็นจำนวนมาก และได้ทำภารกิจที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่าจากงบประมาณที่ได้รับหรือไม่ นอกจากนี้ การดำเนินงานของ ส.ส.ท. มีความปลอดภัยจากการเมืองและมีความเป็นกลางหรือไม่ เสนอข่าว อย่างเที่ยงตรง และตรงไปตรงมา พร้อมได้สอบถามถึงหน้าที่และภารกิจของมูลนิธิไทยพีบีเอ ตลอดจนที่มาของ รายได้มูลนิธิ ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดปรากฏในรายงานฉบับนี้ อีกทั้ง ส.ส.ท. ไม่มีการประมาณการงบประมาณ ในแต่ละปี และไม่มีการประเมินความคุ้มค่าในการประมาณการเพื่อของงบประมาณ ตลอดจนสอบถามถึงแนว ทิศทางการนำเสนอข่าวของช่องว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ข่าวของช่องตามที่กำหนดหรือไม่ รวมถึงยังไม่มี การทบทวนกฎหมายการตั้งสถานีฯ เพื่อให้สถานีฯ เป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือจากประชาชน โดยต้องมีความระมัดระวัง มีความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และควรเพิ่มรายการประเภทร้องทุกข์ร้องเรียน ให้มากขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพิ่มสัดส่วนให้มีรายการเป็นสาระความรู้ และรายการต่างประเทศ เพื่อเป็นสถานีแห่งความรู้และการพัฒนาสังคมเป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นตัวกลาง ในการเชื่อมปัญหาจากประชาชนไปยังรัฐบาล อยากให้ติดตามเสนอข่าวที่เป็น การนำเสนอความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรม ให้คนในสังคมได้รับทราบ นอกจากนี้ สมาชิกฯ ยังได้สอบถามถึงประเด็นการจัดทำ ช่องรายการเพิ่ม (ALTV) อาจทำให้ไม่เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน เนื่องด้วยช่องไม่มีความพร้อม เนื่องจากภารกิจตามขอบข่ายเดิมมีค่อนข้างมาก ตลอดจนได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการกำหนดเนื้อหาสาระ ในช่อง ALTV ที่มีการทดลองออกอากาศ พร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าควรนำเสนอข่าวในเชิงลึกสำหรับข่าวที่สำคัญ แต่ไม่มีสื่อมวลชนสำนักอื่น ๆ นำเสนอ และควรเน้นการนำเสนอข่าวในประเด็นเหล่านี้เพื่อให้สังคมได้รับทราบ ข้อเท็จจริง สะท้อนปัญหาต่าง ๆ ในสังคมอย่างครบถ้วน รอบด้าน สะท้อนความเป็นจริง โดยการเป็นสื่อ สาธารณะอย่างมืออาชีพ เกาะติดการนำเสนอข่าวรายงานในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ ความเปลี่ยนแปลงแก่สังคมและประเทศชาติ และควรยืนเคียงข้างประชาชนแบบนี้ต่อไป พร้อมขอให้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้เกิดความคล่องตัว ไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการผลิตสื่อ ที่มีคุณภาพต่อสังคม อย่างไรก็ตาม การนำเสนอเนื้อหาต่อสังคมนั้นมีการนำเสนอข่าวและเนื้อหาสาระที่ดี มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่ออยู่แล้ว แต่ควรเพิ่มความบันเทิงที่ใช้ศิลปะและกลยุทธ์ เพื่อดึงดูดให้ประชาชน มาติดตามชมให้เพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นในการเป็นสื่อกลางที่คอยช่วยเหลือคลายความทุกข์ร้อนประชาชน

รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ตอบชี้แจงโดยกล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อทางสถานี ซึ่งหัวใจ ของการทำงานคือมีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการทำงาน และเป็นสิ่งที่สถานีคำนึงถึงและเป็นหลักการสำคัญ ที่สถานีได้นำมาใช้ตลอดเวลา การทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตต่าง ๆ ตลอดปี ๒๕๖๒ มีจำนวน ๖๘๙ ชิ้น และในปี ๒๕๖๓ มีจำนวน ๓๕๑ ชิ้น อาทิ การเปิดประเด็นคอกหอย ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งทางสถานี เป็นผู้เปิดประเด็นการทุจริตอย่างไม่กลัวเกรงอำนาจและอิทธิพล และติดตามมาตลอด ๒ ปี จนมีคำสั่งให้รี้อ คอกหอย ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม มีทีมข่าวที่ทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบประเด็นการทุจริต อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอความจริงต่อสังคม และขออนุมัติรับข้อเสนอแนะทุกข้อเพื่อนำไปปรับปรุงเนื้อหาสาระ ของทางสถานีให้ดีขึ้น มีการทำ KPI เพื่อติดตามเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาที่สถานี ว่ามีการนำไปสู่การแก้ไขอย่างไร เพื่อตอบสังคมให้ได้มีการดำเนินการสำเร็จไปอย่างไร มีการจัดทำสถานี ThaiPbsWorld เพื่อนำเสนอข่าวภาคภาษาอังกฤษ มูลนิธิไทยพีบีเอสเป็นนิติบุคคลอิสระ เป็นหุ้นส่วนของ ไทยพีบีเอส จึงไม่ได้รับบุรายละเอียดรายงานของมูลนิธิไว้ในรายงานที่นำเสนอฉบับนี้ ส่วนงบบุคลากรของ

ปี ๒๕๖๒ ลดลงจากปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕๑ ล้านบาท มีมาตรการและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทำงานได้มากขึ้น ให้เท่าทันเทคโนโลยีได้ ประเด็น ALTV เป็นบริการที่สถานีให้ความสำคัญเพื่อเป็นช่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกกลุ่ม ลงทุนด้านเนื้อหาสาระที่ผลิตเอง นำรายการที่มีอยู่เดิมมาปรับใหม่ โดยไม่ใช้เงินเพิ่มเติม ใช้บุคลากรที่มีอยู่ ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณสูงมาก ขอยืนยันว่าสถานีมีความเป็นกลาง ทำงานด้วยความเป็นอิสระ และมีคุณธรรม ไม่ผลิตซ้ำความรุนแรงแก่สังคม

ที่ประชุมรับทราบ

(๓) รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. กล่าวรายงานถึงหลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร และกรณีการพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ รวมทั้งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖) (๒) แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีอำนาจในการพิจารณากำหนดที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขาของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๓) (๓) แก้ไขเพิ่มเติมให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของเกษตรกรที่มีบุคคลค้ำประกันได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓/๙ วรรคสอง)

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

ไม่มีการแก้ไข

คำปรารภ

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๒

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๓ แก้ไขมาตรา ๑๖

มีการแก้ไข

มีกรรมการขอสงวนความเห็น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อินทร์สุข (กรรมการ) ขอสงวนความเห็นโดยขอให้แก้ไขเพิ่มเติมในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖ เป็นดังนี้

“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้”

จากนั้น สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเหตุผลการปรับลดเวลาของการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน จาก ๑๒๐ เป็น ๙๐ วัน

ประธานคณะกรรมการฯ ตอบชี้แจงว่า กรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการเป็นไปโดยรวดเร็วที่สุด เพื่อจะได้มีกรรมการมาทำหน้าที่ และไม่ว่างเว้นนานเกินไป

ต่อมา ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุมในมาตรา ๓ ตามที่กรรมาธิการฯ มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๔๐๐ เสียง

มาตรา ๔ แก้ไขมาตรา ๒๓	ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๕ แก้ไขมาตรา ๓๗/๘ วรรคสอง	ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๖	ไม่มีการแก้ไข

จากนั้นที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่คณะกรรมการมีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๓๘๗ เสียง และที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ด้วยคะแนน ๓๙๑ เสียง พร้อมนำข้อสังเกตของกรรมาธิการฯ ส่งต่อไปยังรัฐบาลพิจารณาต่อไป

๔.๒ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑ - ๔.๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)

นายสันติ กิระนันท์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. กล่าวรายงานถึงหลักการและเหตุผลว่า เนื่องจากปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถทำธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ได้เอง ดังนั้น เพื่อให้ไม่ให้เกิดการประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอกชน รัฐจึงไม่จำเป็นต้องมีบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ไว้เป็นการเฉพาะ สมควรยกเลิกบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยและโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ทุน และการระดมทุนของบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการธุรกรรมที่เหลืออยู่ของบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยต่อไปจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญได้ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยมีผลการพิจารณาดังนี้

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ	ไม่มีการแก้ไข
คำปรารภ	ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๑	ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๒	ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๓	ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๔	ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๕	ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๖	ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๗	ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๘	ไม่มีการแก้ไข

มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น

นายณัฐวร ลิมปนางกูร กรรมาธิการ ขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๘ เป็นดังนี้

“มาตรา ๘ ถ้ามีการฟ้องร้องบังคับตามสิทธิเรียกร้องเป็นคดีอยู่ในศาล ให้ ธอส. เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน บตท. ในคดีดังกล่าวและอำนาจพยานหลักฐานใหม่มาแสดงคัดค้านเอกสารที่ได้ยื่นไว้แล้ว ถ้ามค้ำพยานที่สืบมาแล้ว และคัดค้านพยานหลักฐานที่ได้สืบไปแล้วได้ และในกรณี ที่ศาลได้มีคำพิพากษาบังคับตามสิทธิเรียกร้องนั้น ก็ให้เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าของหนี้ตามคำพิพากษานั้น”

กรรมการฯฯ ตอบชี้แจงว่า ไม่ควรให้สิทธิ ธอส. ดีกว่า บตท. เพราะเป็น การกล่าวล่วงอำนาจศาล และเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อกัน

มาตรา ๙	ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๑๐	ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๑๑	ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๑๒	ไม่มีการแก้ไข

สมาชิกฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อข้อสังเกตของคณะกรรมการฯฯ ว่าเป็นการตรากฎหมาย โดยไม่ผ่านรัฐสภา จึงเห็นว่าการเขียนข้อสังเกตลักษณะนี้ สภาฯ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิด ความเสียหายและข้อผิดพลาด ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่สามารถ อภิปรายข้อสังเกตได้ ที่ประชุมจึงต้องดำเนินการตามข้อบังคับการประชุม โดยที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับ ข้อสังเกต

จากนั้นที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบริษัทตลาดรองสินเชื่อ ที่อยู่อาศัย พ.ศ. โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๓๗๖ เสียง และที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯฯ ด้วยคะแนน ๓๖๐ เสียง พร้อมนำข้อสังเกตของกรรมการฯฯ ส่งต่อไปยังรัฐบาลพิจารณา ต่อไป

๔.๓ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ประธานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผล กระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย และนางสาวเพชรดาว โต้ะมีนา ประธานคณะอนุกรรมการ พิจารณาศึกษาผลกระทบทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากภัยพิบัติที่เกิด จากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจาก ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย กล่าวรายงานถึงหลักการและเหตุผล ว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถือเป็นสาธารณภัยอันเกิดจากน้ำมือมนุษย์และภัยดังกล่าวได้เกิดขึ้นมาเป็น ระยะเวลากว่า ๑๖ ปี แล้ว แต่สภาพปัญหาดังกล่าวยังคงไม่คลี่คลายลงก่อให้เกิดปัญหาสะสมในด้านต่าง ๆ เรื่อยมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกาย จิตใจ คณะกรรมการการ ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาผลกระทบทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากภัยพิบัติที่เกิดจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น ตามข้อบังคับการประชุม สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๖ เพื่อพิจารณาศึกษาสภาพของปัญหาและการให้ความช่วยเหลือของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก เยาวชน และครอบครัว

จากภัยพิบัติความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาการให้ความช่วยเหลือเย็บเย็บเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อศึกษาสถานการณ์ผลกระทบทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากภัยพิบัติที่เกิดจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อำเภอของ จังหวัดสงขลาและผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือเย็บเย็บเด็ก เยาวชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นการสะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ให้ความช่วยเหลือได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้การให้ความช่วยเหลือ เย็บเย็บเกิดประสิทธิผลต่อผู้ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง โดยมีวิธีการศึกษา คือ ๑. ตั้งคณะกรรมการ การพิจารณาการศึกษาผลกระทบทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากภัยพิบัติที่เกิดจาก ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒. ศึกษาสถานการณ์ผลกระทบ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมรวมถึงสื่อสาธารณะต่าง ๆ ร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อมูลและรายละเอียดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงในพื้นที่ ๓. ลงพื้นที่เพื่อศึกษาสถานการณ์ ผลกระทบและการให้ความช่วยเหลือเย็บเย็บเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยพิบัติที่เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔. สรุปผลการศึกษา และเสนอแนะแนวทางการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเย็บเย็บเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ จากภัยพิบัติที่เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเมื่อได้มีการประมวลผล การพิจารณาศึกษาจากการประชุมร่วมกับหน่วยงานและการเดินทางไปศึกษาดูงานแล้ว สามารถสรุปผล การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเด็น คือ ๑. สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒. ผลกระทบของความรุนแรงต่อร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ ๓. ผลการศึกษาการให้ความช่วยเหลือเย็บเย็บเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การเย็บเย็บเด็ก เยาวชน และครอบครัวยังไม่มีความครอบคลุมเท่าที่ควร ตลอดจนคณะกรรมการฯ ที่ตั้งขึ้น ควรให้มีความครอบคลุมในทุกฝ่าย ทั้งนี้ บุคคลที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับเด็ก จะต้องมีความรู้ ทักษะ และหลักจิตวิทยาในการดูแลเด็ก เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ เพื่อให้เกิดการเย็บเย็บเด็กที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างแท้จริง

นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ประธานคณะกรรมการฯ และนางสาวเพชรดาว โต้ะมีนา ประธานอนุกรรมการฯ ตอบชี้แจงและขอบคุณข้อเสนอแนะเพื่อนำไปเติมเต็มรายงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งในหลาย ๆ ประเด็นที่ได้นำเสนอ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสมบูรณ์และครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้รายงานฉบับนี้เกิดประโยชน์ สูงสุด

จากนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับรายงานผลการพิจารณาการศึกษา เรื่อง การให้ ความช่วยเหลือเย็บเย็บเด็ก เยาวชนและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดจากสถานการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัย ธรรมชาติและสาธารณภัย ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๘๘ ซึ่งจะนำข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบบริการสารสนเทศ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่และพัฒนาการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร ของคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎร

นายอนันต์ ผลอำนวย ประธานคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎร และนายไกลก้อง ไวทยการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และพัฒนาการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งแจ้งหลักการและเหตุผลของรายงาน ดังนี้ ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎร นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษารายงานเรื่อง "การพัฒนาระบบบริการสารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และพัฒนาการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร" เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขอบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๔ วรรคหนึ่ง กำหนดว่าเมื่อคณะกรรมการได้กระทำการพิจารณา สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ตามหน้าที่และอำนาจหรือตามที่สภามอบหมายเสร็จแล้วให้รายงานต่อสภาตามระยะเวลาที่สภากำหนด จึงขอเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่เป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของรัฐสภาซึ่งเป็นสถาบันหลักของฝ่ายนิติบัญญัติและเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญของประเทศ และเป็นสมบัติของสาธารณะ มีการบริหารจัดการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ด้วยระบบสารสนเทศครอบคลุมด้วยระบบเครือข่ายภายใต้ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพที่เข้มงวด ทั้งนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงถูกออกแบบและติดตั้งให้มีความทันสมัยและมีความซับซ้อนสูง เช่น การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหลัก (Main Data Center) ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการติดตั้งระบบงานไอทีที่สมบูรณ์ต่าง ๆ จะต้องรองรับการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอาคารรัฐสภา และการบริการสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภาตลอดจนประชาชนทั่วไปได้อย่างสมบูรณ์ ตามทิศทางการขับเคลื่อนรัฐสภาเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Smart and Open Parliament และ "รัฐสภาดิจิทัล" (Digital Parliament) จากแนวคิดดังกล่าว คณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎร จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และพัฒนาดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการพิจารณาศึกษาโดยมุ่งเน้นใน ๒ ส่วนหลัก คือ ๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตามที่บริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคู่กับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และ ๒. ระบบบริการสารสนเทศในวงงานรัฐสภา ประกอบด้วย เว็บไซต์รัฐสภาและช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ระบบบริหารจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) และช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย (Social Media) ของรัฐสภา และจากการพิจารณาศึกษาคณะกรรมการได้มีบทสรุป ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสำหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาและการยกระดับการดำเนินงานของรัฐสภา ดังนี้

๑. การมุ่งสู่ความเป็น SMART and Open Parliament โดยมีสาระสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของรัฐสภาจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คือ การทำให้ข้อมูลเข้าถึงได้ง่าย โดยจะต้องรองรับการใช้งานร่วมกับโปรแกรมการอ่านสำหรับผู้พิการ (Web Accessibility) ตามมาตรฐาน WCAG มีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเอกสารได้ดีขึ้น สามารถนำไป

ประมวลผล วิเคราะห์ หรือใช้ซ้ำโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยี (MachineReadable) ทั้งนี้ กระบวนการแปลงไฟล์เอกสารจะต้องมีความถูกต้องแม่นยำ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด และ ๒. การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกันและระหว่างหน่วยงานรัฐกับเอกชนภายใต้ระดับการเข้าถึงที่กำหนดไว้และได้รับการยินยอมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลและหน่วยงานที่เก็บข้อมูล (Web AP : Application Programming Interface) รวมทั้งการ Open source โดยเปิดเผย Source code ให้ภาคเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยพัฒนาต่อยอดระบบเว็บไซต์ให้ทันสมัยและตอบโจทย์ประชาชน โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ

๒. ข้อเสนอแนะเกี่ยวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการสารสนเทศในวงงานรัฐสภา แบ่งออกได้ดังนี้

๑) เรื่องที่สามารถดำเนินการโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ เช่น การบันทึกหน้าจอ (Screen Capture) ผลการลงคะแนนของสมาชิกแบบเรียลไทม์ (Real time) และเปิดเผยข้อมูลบันทึกการลงคะแนนของสมาชิกรายบุคคลในรูปแบบไฟล์ CSV รวมทั้งควบคุมและจัดทำมาตรฐานระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบหลังบ้าน (Back office) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงอุปกรณ์และระบบได้โดยง่าย ส่งเสริมให้มีสื่อทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Material) การจัดกลุ่มข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๗๗ และการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนตามมาตรา ๑๓๓ (๓) ของรัฐธรรมนูญบนหน้าเว็บไซต์รัฐสภาให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน และเปิดสถานะความคิดเห็นของประชาชนให้เป็นสาธารณะ (Public)

๒) เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการ ได้แก่ การจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart card) ประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบใบเดียวและการนำระบบสแกนลายนิ้วมือ (Finger Print) มาใช้ในการยืนยันตัวตนร่วมด้วย และเปิดเผยข้อมูลการลงคะแนนของสมาชิกในรูปแบบ Common Standard Open API (Application Programming Interface) รวมทั้งติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในห้องประชุมสภาและเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบกรณีเกิดความผิดปกติในการลงคะแนน การติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น้ำ และการสร้างมลพิษของอาคารรัฐสภา การปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดรัฐสภาให้เป็นรูปแบบพื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co - Working space) จัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมาย การเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติและนำเสนอในรูปแบบ Animation เป็นต้น

๓) เรื่องที่จำเป็นต้องกำหนดเป็นนโยบายหรือแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กำหนดนโยบายการลดการใช้พลังงาน ลดขยะ และลดการก่อมลพิษในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับชุดข้อมูลของรัฐสภาที่จะให้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นต้น

อนึ่ง ผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการเป็นเพียงบทสรุปส่วนหนึ่งเกี่ยวกับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและระบบบริการสารสนเทศในวงงานรัฐสภาซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาในระยะแรกควบคู่ไปกับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ยังมีระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนหลายระบบที่จำเป็นต้องได้รับการประเมินติดตามผล และพัฒนาในระยะต่อไป เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมคือ ผู้บริหารของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายข้าราชการประจำที่เกี่ยวข้องจะต้องมีเป้าประสงค์และร่วมกันกำหนดนโยบาย

เพื่อให้นำไปสู่แนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจนรวมทั้งจะต้องมีการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันผลักดันให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อไป

สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การบูรณาการบัตรประจำตัวของสมาชิกฯ ทั้ง ๓ ใบเข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันการลိ้มบัตร การเสียบบัตรแทนกัน หรือสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการใช้บัตรประชาชนแทนที่เป็นรูปแบบสมาร์ตการ์ดแทน ซึ่งถ้าทำได้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถาบันนิติบัญญัติ นอกจากนี้ ควรนำระบบชีวมาตร (Biometric) มาใช้ในการแสดงตน รวมถึงการติดตั้งระบบบันทึกหน้าจอ แสดงสถานะการเสียบบัตร และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ซึ่งระบบดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณแต่อย่างใด และข้อมูลด้าน HRIS ควรนำมาเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ เพื่อความเป็น Open Parliament พร้อมเสนอแนะให้แปลงงบประมาณเป็นงบลงทุนเพื่อสร้างการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาใช้ได้จริง ควรพัฒนาระบบคมนาคมรอบอาคารรัฐสภา และระบบห้องสมุดรัฐสภา ยกกระดับระบบรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา เนื่องจากห้องสมุดอยู่ชั้น ๙ การที่จะให้ประชาชนเข้ามาค้นคว้าศึกษาข้อมูล จำเป็นต้องดูแลเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยให้มีความเข้มงวด แต่ยังคงมีความสะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากอาคารรัฐสภาได้ และควรทำให้หอสมุดรัฐสภา เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้านนิติบัญญัติอย่างครบถ้วน ด้วยการจัดเก็บข้อมูลทั้งแบบดิจิทัลและแบบสิ่งพิมพ์ มีข้อมูลครบถ้วนทั้งทางด้านนิติบัญญัติและการเมืองการปกครองของประเทศให้มากที่สุด ปรับปรุงให้มีความทันสมัย เป็น Library of Parliament อย่างแท้จริง รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด ปรับปรุงระบบการสืบค้นแบบอัจฉริยะ และสร้างเครือข่ายด้านกฎหมายทั้งหมดโดยมีรัฐสภาเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ การเป็น Smart Parliament ควรเน้น ๓ โครงสร้าง ได้แก่ สร้างอัตลักษณ์ของสัปปายะสภาสถาน เชื่อมโยงกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม ใน ๗ มิติ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ โดยต้องมีการจัดระเบียบข้อมูลกฎหมายในประเทศทั้งหมด ทำให้ผู้คนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว มีการบูรณาการด้านข้อมูล มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย ทันสมัย เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เพียบพร้อมในโครงสร้างการรักษาความปลอดภัย มีระบบการอพยพที่รวดเร็ว มีแผงควบคุมไฟฟ้าและการจ่ายไฟอัจฉริยะ ป้ายดิจิทัลตอบได้ทุกภาษา มีจุดรับรองแขกและเส้นทางดิจิทัล มีระบบการสื่อสารที่ไร้พรมแดน และมีการนำเสนอข้อมูลในหลากหลายมิติ พัฒนาการบริการให้มีความรวดเร็ว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีความแม่นยำ และปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนเป็น Smart Parliament ควรเริ่มจากการส่งเอกสารจากระบบไปรษณีย์เป็นระบบอื่น เช่น เอกสารดิจิทัล หรือส่งทางระบบอีเมล เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของสภาฯ และสมาชิกฯ รวมทั้งควรมีการปรับเปลี่ยนระบบการใช้ระบบแผ่นดีวีดีในการบันทึกภาพการอภิปราย ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลแทน เช่น ลิงค์การอภิปราย ซึ่งสะดวกในการนำไปเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ประชาชนเห็นการทำหน้าที่ของสมาชิกฯ ซึ่งการใช้ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในอาคารรัฐสภาจะช่วยอำนวยความสะดวก เกิดความรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลง และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกคน อีกทั้งระบบการบริหารจัดการจราจร ที่จอดรถ แต่ต้องมีระบบการจัดเก็บขยะ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารรัฐสภา ที่ต้องอำนวยความสะดวก โดยต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัยด้วย

นายไกลก้อง ไวทยการ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้กล่าวขอบคุณ และตอบชี้แจงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การนำระบบดิจิทัลต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการภายในสัปปายะสถานนั้น ต้องเริ่มจากการทำข้อมูลให้เป็นระเบียบ ซึ่งจะสะดวกต่อการเข้าถึงและสะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งเมื่อข้อมูลทุกอย่างเป็นระเบียบแล้ว การต่อยอดเป็นเรื่องอื่น ๆ จะสามารถทำได้โดยง่าย

จากนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบบริการสารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และพัฒนาการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร ของคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๘๘ ซึ่งจะนำข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๙.๕๖ นาฬิกา
